



Nhận định xu thế khí hậu hạn vừa các vùng miền trên cả nước (Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 02/7/2022)

MỤC LỤC

I. Miền Bắc

Trang 2



II. Miền Trung

Trang 3



III. Tây Nguyên và Nam Bộ

Trang 4



Phần 1: DỰ BÁO KHU VỰC MIỀN BẮC

1 Dự báo thời tiết chi tiết 14 ngày từ ngày 18-31/5/2022



18-19/5: Không khí lạnh suy yếu di chuyển lệch đông, thời tiết chuyển âm u có mưa nhỏ

Gió đông duy trì do hoạt động của không khí lạnh di chuyển lệch đông khiến thời tiết chuyển trạng thái **hiều mây, âm u và có mưa nhỏ**. Ven biển đêm và sáng còn có sương mù. Từ **chiều tối ngày 19/5 phía Tây chuyển mưa rào và dông**.

20-22/5: Không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao gây mưa dông mạnh

Dự báo thời kỳ này có khả năng **xuất hiện đợt mưa dông trên diện rộng, vùng núi có nơi mưa to đến rất to** do ảnh hưởng hội tụ gió tầng cao kết hợp không khí lạnh yếu nén rãnh áp thấp. Trọng tâm **mưa lớn là các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc**. Đề phòng các hiện tượng cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông và lũ quét, sạt lở đất cục bộ.



23-31/5: Không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa rải rác, có nơi có mưa rào và dông

Dự báo không khí lạnh thời kỳ này sẽ liên tục bổ sung xuống khu vực kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến **thời tiết âm u và có mưa rải rác**.

Riêng các ngày **24-25/5 và 29-30/5 phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to**. Mưa tuy sẽ không lớn như thời kỳ 20-22/5 nhưng cần đề phòng các hiện tượng cực đoan và sạt lở đất, lũ quét cục bộ.

Phía **Đông Bắc Bộ trưa chiều có ngày trời hửng nắng**, cảm giác sẽ hơi oi nóng về trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ C.

2 Nhận định xu thế khí hậu 4 tuần tiếp theo từ 01/6-02/7/2022

Nửa đầu tháng 6 nhiệt tăng mạnh, khả năng xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên

Dự báo những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ sẽ tăng mạnh ở Bắc Bộ, có khả năng **xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong 10 ngày đầu tháng**. Tập trung ở khu vực Hòa Bình, Sơn La sau đó sẽ mở rộng sang các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các nơi khác. Dự báo có khoảng **1-2 đợt mưa dông xảy ra** trong thời kỳ này, **tập trung ở khu vực vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc**.

Nửa cuối tháng 6 rất ít mưa, bước vào cao điểm mùa nóng

Dự báo tới nửa cuối tháng, mức độ nóng và **nắng nóng sẽ gia tăng mạnh**. Có khả năng xuất hiện **2-3 đợt nắng nóng** trong thời gian này, các điểm Hòa Bình, Sơn La và đồng bằng Bắc Bộ có mức **nhiệt cao nhất có thể đạt 39-40 độ C**. So với nửa đầu tháng thì **mưa sẽ rất ít**, chỉ khoảng 1 đợt mưa diện rộng và cũng chỉ tập trung ở vùng núi. Mức độ khô hạn vì thế sẽ gay gắt hơn thời kỳ đầu tháng.

Đăng ký nhận thông tin dự báo thời tiết hữu ích & hoàn toàn miễn phí từ WeatherPlus

[TẠI ĐÂY](#)

Phần 2: DỰ BÁO KHU VỰC MIỀN TRUNG

1 Dự báo chi tiết 14 ngày đầu từ ngày 18-31/5/2022



Bắc Trung Bộ có mưa nhiều trong thời kỳ này

Từ 18-24/5: Thời tiết chủ đạo đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, **ngày nắng, vùng núi trời nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, vùng núi có nơi chạm ngưỡng 34-35 độ C.**

Từ 25-27/5: Thời kỳ này khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng, mưa tập trung ở các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn dông và hiện tượng lũ quét, sạt lở cục bộ.

Từ 28-31/5: Mưa giảm nhanh so với thời kỳ trước, thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối mưa dông vài nơi, vùng núi có nơi chạm ngưỡng 34-35 độ C.

Nam Trung Bộ chủ đạo nắng mây đan xen

Thời kỳ này dự báo khu vực thời tiết khá ổn định, chủ đạo là có **mây đan xen khoảng nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi** (tập trung ở khu vực vùng núi). Riêng các điểm vùng núi **Quảng Nam, Quảng Ngãi cục bộ có điểm xuất hiện nắng nóng.**

Riêng thời kỳ từ **25-27/5** khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi có mưa rào và dông trên diện rộng, mưa vừa, có nơi mưa to. Đề phòng các hiện tượng cực đoan trong cơn dông như lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh. Đô thị cần lưu ý với hiện tượng ngập lụt, vùng núi đề phòng sạt lở và lũ quét xảy ra cục bộ.

2 Nhận định xu thế khí hậu 4 tuần tiếp theo từ 01/6-02/7/2022

Nửa đầu tháng 6 mức độ nóng và khô hạn tương đương TBNN

Khu vực Trung Bộ dự báo nền **hiệt sẽ tăng mạnh ở thời kỳ đầu tháng 6 và có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng từ ngay tuần đầu của tháng.** Dự báo lượng mưa và nhiệt độ sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN), mức độ khô nóng dịu hơn so với các năm trước. Dự báo có từ **1-2 đợt nắng nóng, vùng núi nắng nóng gay gắt.** Về chiều tối, đề phòng mưa dông nhiệt (tập trung ở Thanh Hóa – Nghệ An và Thừa Thiên Huế) dễ đi kèm các hiện tượng cực đoan.

Nửa cuối tháng 6 rất ít mưa, khô hạn và nắng nóng kéo dài

Dự báo nửa cuối tháng 6 Trung Bộ **thiếu hụt mưa trên toàn bộ khu vực,** trong đó Bắc Trung Bộ thiếu hụt từ 30-50%. Dự báo thời kỳ này sẽ có khoảng **2-3 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt, các đợt nắng nóng kéo dài từ 5-7 ngày và rất ít các đợt mưa xuất hiện** (chủ yếu là mưa dông nhiệt xảy ra cục bộ). **Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, vùng núi có nơi đạt 41-42 độ C.** Hiện tượng phơn sẽ hoạt động mạnh, độ ẩm giảm thấp sẽ khiến các cánh rừng có nguy cơ cháy cao, cần lưu ý.

Đăng ký nhận thông tin dự báo thời tiết hữu ích & hoàn toàn miễn phí từ WeatherPlus

[TAI ĐÂY](#)

Phần 3: DỰ BÁO KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ

1 Dự báo chi tiết 14 ngày đầu từ ngày 18-31/5/2022



Gió mùa Tây Nam hoạt động gia tăng rõ rệt, thời tiết có nhiều ngày mưa dông

Mới đầu mùa mưa, nhưng Nam Bộ và Tây Nguyên đã có nhiều điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to. Dự báo nửa cuối tháng 5 **gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động gia tăng**, đặc biệt khoảng 10 ngày cuối tháng gió mùa bước vào giai đoạn hoạt động mạnh nhất trong tháng.

Dự báo khu vực sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa dông trên diện rộng, mưa xảy ra nhiều về chiều tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Đề phòng các hiện tượng cực đoan dễ đi kèm trong cơn dông như sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

2 Nhận định xu thế khí hậu trong 4 tuần tiếp theo từ 01/6-02/7/2022

Nửa đầu tháng mưa giảm toàn khu vực, ít ngày có mưa trên diện rộng

Đầu tháng 6, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động yếu dần, **mưa dông vì thế cũng sẽ giảm** trên cả khu vực. Ít ngày xuất hiện mưa trên diện rộng, mưa nhiều chủ yếu xảy ra ở Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Các nơi khác chủ đạo là **có mây, ngày nắng**, chiều tối mưa dông chỉ xảy ra khoảng 1/3 diện tích khu vực.



Ven biển miền Tây và Tây Nguyên có ngày xuất hiện mưa lớn

Hai khu vực dự báo sẽ có mưa nhiều hơn là ven biển Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Có khả năng xuất hiện **3-5 ngày có mưa vừa, mưa to trên diện rộng**. Với lượng mưa như vậy, có thể **ảnh hưởng đến một số cây mới xuống giống cho thời vụ mùa mưa năm nay, người dân cần lưu ý**.

Mưa dễ đi kèm với dông sét, gió giật mạnh nguy hiểm nên đặc biệt lưu ý không làm việc ngoài trời khi có mưa dông, nên cố định chắc chắn cây non mới trồng.

Nửa cuối tháng thiếu hụt mưa 10-30% so với TBNN trên toàn khu vực

Đến cuối tháng 6, dự báo gió mùa Tây Nam bị gián đoạn, áp cao cận nhiệt có xu hướng lấn về phía tây bao phủ toàn khu vực. **Thời tiết chủ đạo là nắng nhiều, rất ít mưa**, ven biển có nơi thiếu hụt mưa tới 40% so với TBNN. Người dân cần tích trữ nước ngọt để giảm thiểu khô hạn vào chính mùa mưa, giảm thiểu thiệt hại do xâm nhập mặn ở ven biển.

Đăng ký nhận thông tin dự báo thời tiết hữu ích & hoàn toàn miễn phí từ WeatherPlus

[TẠI ĐÂY](#)